



วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ปี A

(วันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2020)

พี่น้องที่รัก บางคนอาจเคยได้ยินเรื่องราวของโรอัลด์ อะมุนด์เซน (Roald Amundsen) เขาเป็นนักสำรวจชาวนอร์เวย์และมนุษย์คนแรกที่ไปถึงขั้วโลกใต้ เขาออกเดินทางพร้อมกับเพื่อนอีก 4 คนเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1911 และไปถึงขั้วโลกใต้เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมปีเดียวกัน รวมเวลาในการเดินทาง 56 วันพอดี สิ่งที่น่าสนใจคือ นอกจากสุนัข 52 ตัวสำหรับลากเลื่อนที่ใช้เป็นพาหนะบนน้ำแข็ง 4 คันแล้ว เขายังนำนกพิราบ 1 ตัวไปกับเขาในการเดินทางครั้งนั้นด้วย เขาบอกภรรยาสุดที่รักของเขาว่า ถ้าเขาเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้ว เขาจะปล่อยนกพิราบตัวนั้น แล้วมันจะบินกลับมาที่บ้าน ภรรยาของเขานั่งรอคอยอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ตามลำพังเป็นเวลาหลายวันและเฝ้ามองท้องฟ้าเพื่อจะเห็นนกพิราบที่สามีได้ส่งกลับมาไว้ และแล้ววันหนึ่งขณะที่ภรรยาของเขามองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปข้างนอก นางได้เห็นนกพิราบตัวนั้นกำลังบินวนเวียนไปมารอบๆ บ้าน นางจึงร้องออกมาทันทีด้วยความดีใจว่า **“เขายังมีชีวิตอยู่ สามีของฉันยังมีชีวิตอยู่”**

ในพระวรสารวันนี้ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะจากบรรดาศิษย์ของพระองค์ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะส่ง **“ผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่ง”** (ยน 14:16) หรือ **“พระจิตแห่งความจริง”** (ยน 14:17) มาหาพวกเขา เรามักจะจินตนาการภาพของผู้ช่วยเหลือองค์นี้เหมือน **“นกพิราบ”** ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าหลังจากพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากนักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดน พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ในรูปนกพิราบ อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างกันหลายอย่างระหว่างนกพิราบที่โรอัลด์ อะมุนด์เซนส่งมาถึงภรรยาของเขาและผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะส่งมาหาบรรดาศิษย์ของพระองค์ สำหรับภรรยาของโรอัลด์ อะมุนด์เซน นกพิราบเป็นเพียงเครื่องหมายที่ชี้ให้เห็นว่าสามีของนางได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้ว มันไม่สามารถหมายถึงหรือทำอะไรได้มากกว่านี้ ส่วนผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะส่งมาหาบรรดาศิษย์ของพระองค์หมายถึงหรือเป็นทุกสิ่งทีพระเยซูเจ้าพระองค์เองทรงหมายถึงหรือทรงเป็นสำหรับพวกเขาขณะที่พระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา พระเยซูเจ้าทรงเป็น **“ผู้ช่วยเหลือ”** ของบรรดาศิษย์ และพระองค์ทรงสัญญากับพวกเขาว่าจะส่ง **“ผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่ง”** มาหาพวกเขา พระองค์ตรัสอย่างชัดเจนว่า **“เราจะวอนขอพระบิดา แล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้เรา”** (ยน 14:16)

ผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งที่เรากำลังพูดถึงนี้เป็นอะไรบ้างสำหรับบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าและสำหรับเราแต่ละคน? คำว่า **“ผู้ช่วยเหลือ”** มาจากคำภาษากรีก Paracletos (พาราเคลตอส) ซึ่งมีความหมายหลายอย่าง เพราะนอกจากแปลว่า **“ผู้ช่วยเหลือ”** แล้ว คำนี้ยังสามารถแปลว่า **“ทนาย ผู้แก้ต่าง ผู้อ้อนวอนแทน ผู้ให้คำปรึกษา ผู้อุปการะ และผู้ค้ำจุน”** ในศาล **“ผู้ช่วยเหลือ”** (Paracletos) หมายถึงทนายที่ยืนอยู่เคียงข้างลูกความของตนและคอยแก้ต่างให้เขา พ่อ

คิดว่ายังมีอีกคำหนึ่งที่สามารถอธิบายความหมายของคำว่า “ผู้ช่วยเหลือ” (Paracletos) ได้ดีมากที่สุดคือ คำว่า “โค้ช” หรือ “ผู้ฝึกสอน” ผู้ช่วยเหลือ (Paracletos) เป็นโค้ชของเรา อยู่เคียงข้างเราตลอดเวลา สอนเราและแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของเรา ให้กำลังใจและกระตุ้นเราให้สู้เมื่อเรารู้สึกท้อแท้ใจ ทำท้อและผลักดันเราให้สามารถใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่ ออกมามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปกป้องเราและต่อสู้เพื่อสิทธิของเราเมื่อกรรมการลำเอียงและตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมกับเรา พูดสั้นๆ คือ ผู้ช่วยเหลือ (Paracletos) หมายถึงและเป็นทุกสิ่งทีพระเยซูเจ้าทรงหมายถึงและทรงเป็นสำหรับบรรดาศิษย์ของพระองค์

ทำไมเราจึงต้องการผู้ช่วยเหลือ? พอลคิดว่าเหมือนนักกีฬาทั้งหลายที่ต้องการโค้ช เราทุกคนล้วนต้องการผู้ช่วยเหลือเช่นกัน ไม่ว่าจะเก่งกล้าสามารถมากขนาดไหน นักกีฬามืออาชีพทุกคนต้องมีโค้ชด้วยกันทั้งนั้น ราฟาเอล นาตาล นักเทนนิสระดับโลก คริสเตียน โรนัลโดและลิโอเนล เมสซี นักฟุตบอลผู้มีลีลาการเล่นระดับเทปมีโค้ชที่คอยแนะนำและพัฒนาการเล่น พร้อมกับแก้เกมให้พวกเขา อาศัยกำลังและความสามารถตามประสามนุษย์ของเราโดยลำพังเรามีโอกาสผิดพลาดสูง ปราศจากพระเจ้าเราไม่สามารถทำอะไรได้เลย การคิดว่าตนเองไม่ต้องการความช่วยเหลือและพระพรจากพระเจ้าเพื่อบรรลุถึงความสุขในนิรันดรถือว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ พระเยซูเจ้าทรงบอกเราอย่างชัดเจนในพระวรสารวันนี้ว่า เราจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเสมอ เราต้องการผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งหรือพระเจ้า ผู้ทรงอยู่เคียงข้างเรา คอยให้คำปรึกษาแนะนำและอ้อนวอนแทนเรา

เราสามารถรับผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งนี้ได้อย่างไร? คำตอบคือ โดยทางการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระเจ้า ผู้ทรงเรียกร้องให้เรารักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา “ถ้าเขาทั้งหลายรักเรา เขาจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา และเราจะวอนขอพระบิดา แล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้เขาเพื่อจะอยู่กับเขาตลอดไป” (ยน 14:15-16)

พี่น้องที่รัก หลังจากพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว บรรดาอัครสาวก “พร้อมกับบรรดาสตรี รวมทั้งมารีย์พระมารดาของพระเจ้าและพี่น้องของพระองค์” (กจ 1:14) ได้รวมตัวกันในห้องชั้นบนเพื่ออธิษฐานภาวนาและรอคอย “ผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่ง” ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ ให้เราเลียนแบบอย่างของพวกเขาเหล่านั้น วันอาทิตย์หน้าเราจะทำการสมโภชพระเจ้าเสด็จสู่สวรรค์และวันอาทิตย์ถัดไปเราจะทำการสมโภชพระเจ้า ขณะที่เรากำลังรอคอยวันสมโภชยิ่งใหญ่ทั้งสองนี้ พระศาสนจักรเชิญชวนเราทุกคนให้เตรียมตัวรับพระพรของพระเจ้าด้วยการอธิษฐานภาวนา เพราะฉะนั้น ให้เราพยายามใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานภาวนาเหมือนบรรดาอัครสาวกได้ทำ เพราะในปัจจุบันนี้เรายังคงต้องการพระเจ้าเหมือนที่พวกเขาเหล่านั้นต้องการพระองค์เมื่อสองพันกว่าปีที่แล้ว

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน